



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ,  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นิติกร และนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ,

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสมุทรปราการ, ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นิติกร และนักรังสี  
การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้ดำเนินการประเมิน  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ, ได้รวมคะแนนสอบ  
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
(สอบสัมภาษณ์) เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์  
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
(สอบสัมภาษณ์)

ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ, ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน)  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒, (สอบสัมภาษณ์)  
โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร  
สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือวุฒิที่ยื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. ไม่ได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติในการจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ในสังกัดโรงพยาบาลสมุทรปราการ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒, โดยการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังรายละเอียด  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ,

ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ  
กระโปรง ไม่ควรสั้นจนเกินไป หรือกางเกงขายาวผ้าแบบสุภาพ ควรเป็นสีสุภาพ เช่น สีดำ สีเทา สีกรมท่า เป็นต้น  
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ ควรเป็นสีสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้  
ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบได้

๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นิติกร และนักรังสีการแพทย์/โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ และกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หรือทางเว็บไซต์ [www.spko.moph.go.th](http://www.spko.moph.go.th) และ [www.smpkhos.go.th](http://www.smpkhos.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายนำพล แดนพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ  
ประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นิติกร และนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๑	นางสาวอติติยา เล้าเจริญ	
๒	๑๐๐๒	นายสันสกฤต พิทักษ์เจริญ	
๓	๑๐๐๓	นางสาวสุมลธิพย์ สร้อยสุวรรณ	
๔	๑๐๐๔	นางสาวบุษบา เสาร์ศรี	
๕	๑๐๐๕	นายศุภชัย ปานธรรม	
๖	๑๐๐๖	ว่าที่ ร.ต.หญิง สุดารัตน์ คำอยู่	

๒. ตำแหน่งนิติกร

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๐๑	นางสาวณัฐกาน รุจิรานุกุล	
๒	๒๐๐๒	นายจรรูวัฒน์ พรหมจิตต์	
๓	๒๐๐๓	นางสาวอนงนาฎ หลัดกอง	
๔	๒๐๐๔	นายศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐ์ผล	
๕	๒๐๐๕	นางสาวจิรัฐิกาญจน์ เต็งน้อย	
๖	๒๐๐๖	นางสาวเกศินี ชัยมนตรี	
๗	๒๐๐๗	นายอาคม ศรีบุตรตะ	
๘	๒๐๐๘	นายชัชชัย ไชยราช	
๙	๒๐๐๙	นางสาวจรรววรรณ รำไพ	
๑๐	๒๐๑๐	นางสาววีรวรรณ นามตาแสง	
๑๑	๒๐๑๑	นางสาวไศรยา ขุนวงษา	

๓. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๓๐๐๑	นายศรีสพล มาพงษ์	

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยแบ่งรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ให้มารายงานตัว ๐๙.๓๐ น. เวลาสอบ ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

/๒. ตำแหน่งนิติกร...

๒. ตำแหน่งนิติกร ให้มารายงานตัว ๑๒.๓๐ น. เวลาสอบ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

**หมายเหตุ** ๑. ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกัน  
ตามเวลาสอบที่กำหนด เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงจากกรรมการสอบ

๒. หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับ  
การประเมินในครั้งนี้